

TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 722 -CV/BTGTU

V/v định hướng công tác tuyên truyền
tháng 03/2023

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: - Các cơ quan trong khối tuyên truyền tỉnh
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chủ động thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 03/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung trọng tâm, như sau:

1. Tuyên truyền các kỳ họp quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

2. Tiếp tục tuyên truyền phản các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; việc thực hiện thông báo số 924-TB/TU, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

3. Tuyên truyền khẳng định sự kiên trì, quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam với người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng lòng ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân cả nước trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền cuốn sách với tựa đề “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh thông điệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời bác bỏ mạnh mẽ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là “*đấu đá nội bộ*”, “*phe cánh*”, làm “*nhụt chí*” những người khác.

4. Tuyên truyền việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hàng năm làm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng và ý nghĩa, cũng như khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng xã hội học tập. Tuyên truyền các hoạt động Hội thảo, giao lưu, tọa đàm, kể chuyện theo sách; trao đổi sách, giới thiệu sách; tổ chức các cuộc thi đọc sách, thi bình sách, giới thiệu về sách; ký tặng sách, hiến tặng sách; triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách của các đơn vị phát hành; hoạt động quyên góp sách... Tôn vinh đội ngũ làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Phản ánh và ghi nhận các hoạt động của Hội sách, chương trình giao lưu, tọa đàm về sách⁽¹⁾

5. Tuyên truyền sâu rộng về chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (28/02/1943- 28/2/2023), tập trung thông tin về giá trị lý luận, tính thời đại của Đề cương văn hóa 1943; khẳng định giá trị to lớn của Đề cương đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, thuyết phục, chất lượng, hiệu quả.

6. Tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng và các vấn đề cơ bản của chuyển đổi số. Nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương; những thành tựu đạt được của chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

7. Theo dõi, bám sát dư luận xã hội và có sự định hướng kịp thời đối với các vấn đề, sự kiện nóng được người dân quan tâm, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, nhất là trong giai đoạn Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền LHQ (26/02-03/3/2023). Tiếp tục triển khai thông tin tuyên truyền phản ánh tinh thần chủ động, tích cực của phía Việt

¹ Dự kiến 4 ngày (từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 19/3/2023), Liên ngành: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Thanh Miện với các hoạt động: (1) Tổ chức Hội sách; các gian trưng bày, giới thiệu sách; bán sách với giá ưu đãi; giao lưu, tọa đàm giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ... với công chúng trên địa bàn huyện Thanh Miện về sách và văn hóa đọc. (2) Tổ chức các cuộc thi liên quan đến sách và văn hóa đọc: kể chuyện, vẽ tranh, thi tìm hiểu các nhân vật lịch sử, di tích lịch sử theo sách; xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách... (3) Tổ chức, phát động chương trình tặng sách, quyên góp sách và phục vụ việc đọc sách, đổi sách cũ lấy sách mới để tặng bạn đọc khó khăn và ủng hộ, bổ sung cho các tủ sách nông thôn, thư viện, tủ sách học đường, các đối tượng bảo trợ xã hội... (4) Tổ chức trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực”.

Nam trong hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế, tránh mở rộng, khai thác các vấn đề riêng của bạn và đưa tin cân bằng với các hoạt động cứu trợ của các quốc gia khác.

8. Tuyên truyền về xung đột Nga – Ukraine sau một năm vẫn diễn ra khốc liệt, khó lường và chưa có hồi kết rõ ràng, bất chấp những tổn thất phát sinh; nhận định cuộc xung đột này không còn giới hạn là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia láng giềng mà đã làm gia tăng thế đối đầu trên bàn cờ địa chính trị thế giới. Đề nghị công tác tuyên truyền cần cẩn trọng, khách quan trước những diễn biến mới của cuộc xung đột, khai thác và dẫn dắt luồng thông tin đúng định hướng.

9. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản bác các tin giả, tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận.

10. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin liên quan đến “*Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023*” để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia, thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị thời gian tới.

11. Tuyên truyền 35 năm sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam (14/3/1988 - 14/3/2023), tập trung làm nổi bật tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước; ngợi ca truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ngày nay. Ghi nhận, tri ân công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong tuyên truyền cần thận trọng, bảo đảm đúng quan điểm của Đảng và tôn trọng lịch sử, không lấy lịch sử để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của ta cũng như lợi ích quốc gia - dân tộc; khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của ta trong quan hệ với Trung Quốc; góp phần giữ gìn, thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, cơ hội.

12. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023). Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng

chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trong đó có đồng chí Chu Huy Mân, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

13. Tuyên truyền các hoạt động Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề “*Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số*” nhằm thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023) do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức. Bám sát mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và chủ đề các chặng, các hoạt động được xác định trong Kế hoạch số 10-1CH/TDTN-TTNTH, ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để tổ chức tuyên truyền với hình thức phù hợp.

14. Đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội của các cơ quan, địa phương, đơn vị về lịch sử sự kiện và các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh trong tháng 03/2023: Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng, như: 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2023); 34 Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989- 03/3/2023); 112 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2023); 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2023); Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; tuyên truyền 111 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912- 2023); 77 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023)... và các sự kiện kỷ niệm quan trọng khác.

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 03/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Như kính gửi (qua e-mail/zalo),
- Lãnh đạo và cán bộ Ban (qua nhóm zalo),
- Đăng lên Website TGHD,
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Mạnh Thắng